

สรุปมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมรวมเพชร ชั้น ๑ โรงแรมมารวย การ์เด็น ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี แจ้งให้ทราบ</p>	<p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย ติดภารกิจสำคัญ จึงมอบหมายให้นายวินัย วิทยานุกูล อุปนายกสภา มหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุมสภา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ไปพลางก่อน นายวินัย วิทยานุกูล อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้</p> <p>อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑.๑ อธิการบดีได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนันท์ ชมนาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา รายงานผลการบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง และสร้างรายได้เพิ่ม โดยความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และบริษัทมิตรชูชีพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - โครงการการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการผลิตข้าวแขวงคุณภาพดี บ้านโชคชัยพัฒนา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อต่อสู้กับความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ - การผลิตชุดโถงหัวหมุดตัดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาด ๓๐-๕๐ แรงม้า เพื่อใช้ ในการไถกลบตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว - โครงการยกระดับการท่องเที่ยวครบวงจรแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ มีการจัดทำแอปพลิเคชัน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์บนเว็บไซต์ - โครงการยกระดับ OTOP ใน ๑๐ จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ พื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ <p>การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เวที สภาผู้นำชุมชนคนหนองแวงและสำรวจข้อมูลชุมชนหนองแวง - เวที ทำแผนชุมชนบ้านหนองแวง - เวที สภาประชาชนหนองแวง - ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติการตามแผน - ติดตาม สรุปและสะท้อนบทเรียนการพัฒนา <p>กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ผ้า - การให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร <p>การพัฒนากระบวนการจัดการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นชุมชนตำบลกุดหว้า - กิจกรรมการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย - กิจกรรมเปิดศูนย์มาลัยไม้ไผ่ และกิจกรรมโครงการวิจัย 	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตเส้นไหมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการย่อย: การจัดการกระบวนการปลูกหม่อน - โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมเส้นใยจากสีธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม - โครงการย่อยถ่ายทอดกระบวนการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติและผงสีธรรมชาติ - โครงการรวบรวมแบบลวดลายและการทอผ้าไหมพื้นเมืองกาฬสินธุ์เพื่อสร้างมูลค่า - การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบลวดลายผ้าทอพื้นเมืองด้วย - การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องทอผ้าพื้นเมืองแบบกึ่งอัตโนมัติ - การทอผ้าพื้นเมืองด้วยการทอสมัยใหม่ (แบบเครื่องจักรแจ๊คการ์ด) - โครงการย่อย ภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมือง จัดทำสารสนเทศลวดลายผ้าพื้นเมือง - โครงการกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นและเครื่องประดับจากผ้าไหม - โครงการย่อย การส่งเสริมการตลาดสินค้าและเจรจาธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ - โครงการชุมชนเลี้ยงปลาตามแนวทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้สูตรอาหารแบบประหยัดในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ - การศึกษารูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงกิ้งก่ากรมจังหวัดกาฬสินธุ์ <p>๑.๒ อธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนันท์ ชมนาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา รายงานความก้าวหน้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยจะใช้อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง เป็นสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ดำเนินการส่งภาพสถานที่จริงไปยังกระทรวงการอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป - ดำเนินการส่งหนังสือขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๒ สำนักพระราชวังแจ้งมายังมหาวิทยาลัยว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการกราบบังคมทูล - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดเตรียมความพร้อมการทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ และได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำปกปริญญาบัตร จำนวน ๒,๕๐๐ ปก - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งสิ้น ๒,๔๔๐ ราย <p>๑.๓ อธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนันท์ ชมนาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการเตรียมความพร้อมได้ดำเนินการจัดเตรียมงานแล้ว ๘๐ เปอร์เซนต์ มีบทความที่จะนำเสนอ สรุป ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๒๘๘ บทความ โดยแบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอระดับนานาชาติ ไปสเตอร์ ๑๕ บทความ บรรยาย ๘๒ บทความ รวม ๙๗ บทความ - นำเสนอระดับชาติ ไปสเตอร์ ๘๔ บทความ บรรยาย ๑๐๗ บทความ รวม ๑๙๑ บทความ <p>มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมห้องสำหรับนำเสนอบทความระดับชาติ ๑๒ ห้อง ระดับนานาชาติ ๘ ห้อง รวม ๒๐ ห้อง</p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายกสภามหาวิทยาลัยได้มีกำหนดการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานในช่วงเช้าวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจะจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยในช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. พร้อมนี้ฝ่ายเลขานุการได้ส่งกำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมงานไปยังกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมงานขอให้ส่งแบบตอบรับมายังฝ่ายเลขานุการเพื่อจะได้ดำเนินการจัดเตรียมรถยนต์ รับ - ส่ง และที่พัก</p> <p>๑.๔ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป งบค่าใช้จ่ายบุคลากร</p> <p>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ขอหารือเกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป งบค่าใช้จ่ายบุคลากร โดยขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) หรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อวินิจฉัยตีความข้อกฎหมาย กรณีอำนาจการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป งบค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่งกระทรวงการคลังแจ้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต้องขอทำความเข้าใจก่อนจะมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในรายการหรืออัตราที่นอกเหนือแตกต่างไปจากระเบียบที่ทางราชการกำหนดสำหรับข้าราชการ</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้วเรียนว่าสำนักงานกฤษฎีกาได้พิจารณาตอบข้อหารือหรือการใช้เงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป เพื่อใช้ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งมีกรกล่าวถึงอำนาจการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป งบค่าใช้จ่ายบุคลากร ตามเรื่องเสรีจที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๑ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการใช้เงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไปเพื่อใช้ในการจ้างพนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่า โดยที่มาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยในการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยในการออกข้อบังคับกำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ และการอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบให้กลุ่ม</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราข้าราชการ ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน โดยให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างทั้งในกรณีทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการและตำแหน่งที่ว่างโดยเหตุอื่น กรณีตำแหน่งเพิ่มใหม่และตำแหน่งนักเรียนทุน ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว กำหนดจำนวนบุคคลที่จะจ้างและอัตรการจ้างได้ตามเหตุผลความจำเป็น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้ระบบบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างทดแทนอัตราข้าราชการในกลุ่มมหาวิทยาลัยดังกล่าวมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจูงใจบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบโดยมีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย จึงมีอำนาจที่จะกำหนดเรื่องเงินเพิ่มและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่เหมาะสม โดยจะต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยออกเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว.๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ กำหนดแนวทางในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน โดยข้อ ๒.๑ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ กำหนดระเบียบภายในควบคุมการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งงบประมาณ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในงบอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น ดังนั้น จึงเห็นว่าเป็นอำนาจของมหาวิทยาลัยที่จะออกข้อบังคับเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารการเงินในส่วนของงบประมาณเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อนำเงินไปเบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้งบประมาณเงินอุดหนุนประกอบด้วย เงินที่ใช้สำหรับการจ้าง สิทธิประโยชน์เกื้อกูล และสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย มิได้เป็นเฉพาะค่าจ้างเท่านั้น</p> <p>๑.๕ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุภาพ ได้รายงานแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการ Reprofitting การจัดการศึกษามีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้</p> <p>วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุภาพของท้องถิ่นและชุมชน พัฒนาสู่สากล”</p> <p>ค่านิยม “บูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า บนฐานนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุภาพ”</p> <p>เอกลักษณ์ “พัฒนารากฐานทางปัญญาจากวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสุภาพสู่สากล”</p> <p>อัตลักษณ์บัณฑิต “บัณฑิตเชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ อดทน และสู้งาน”</p> <p>พันธกิจ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การผลิตบัณฑิต ๒. การบูรณาการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. การวิจัยและการบริการวิชาการ ๔. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๕. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>หลักสูตร บุคลากร นักศึกษา</p> <p>๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม มีบุคลากร ๕ คน นักศึกษา ๔๑ คน</p> <p>๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล มี บุคลากร ๖ คน นักศึกษา ๑๒ คน</p> <p>๓) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่น และชุมชน มีบุคลากร ๖ คน นักศึกษา ๑๒ คน</p> <p>๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน มีบุคลากร ๔ คน นักศึกษา ๗ คน</p> <p>๕) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ท้องถิ่นและชุมชน มีบุคลากร ๓ คน นักศึกษา ๑๑ คน</p> <p>แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษา</p> <p>๑. การพัฒนาบุคลากร มีแผนงานและโครงการที่จะดำเนินการ ดังนี้</p> <p>สร้างความสัมพันธ์ภายในคณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการผู้บริหารพบบุคลากร - โครงการผู้บริหารสัญจร - โครงการห้องกาแฟสำหรับบุคลากร <p>เพิ่มทักษะการทำงานแก่บุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนพัฒนาบุคลากร (Competency Plan) สายวิชาการและสาย สนับสนุน <p>พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ - โครงการผลิตตำรา เอกสารประกอบการสอน และเอกสารประกอบการสอน <p>พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ - โครงการจัดทำคู่มือการทำงาน - โครงการวิจัยสถาบัน <p>๒. การผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ</p> <p>ปลูกฝังความรักความสามัคคี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม - พี่น้องสายสลากรต่างสาขา - บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรม/โครงการของคณะ <p>ผลิตหลักสูตรใหม่และปรับหลักสูตรเดิม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการบริหารและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตนวัตกรรม <p>บัณฑิตมีงานทำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดหาแหล่งงาน - โครงการบัณฑิตพบผู้ประกอบการ - โครงการนักศึกษาช่วยสอน <p>สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใบประกอบวิชาชีพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ - ภาษต่างประเทศ 	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓. การวิจัยและบริการวิชาการ</p> <p>บูรณาการบริการวิชาการสู่ชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค - โครงการค่ายบริการวิชาการสู่โรงเรียน <p>สร้างระบบ Mentor งานวิจัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็น Co-Advisor <p>จัดตั้งหน่วยวิจัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดการปาเซตร้อนและนิเวศวิทยาชนพื้นเมืองในเขตนลุ่มภูพาน-ลุ่มน้ำโขง - ด้านพลังงานทดแทน - สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม <p>เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับสากล</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ <p>๔. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p> <p>จุดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอบคุนต้นไม้ ไหว้แม่ธรณี - หล่อเทียนเข้าพรรษา - อนุรักษ์และฟื้นฟูเครื่องจักรสาน <p>สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนท้องถิ่น - จังหวัด - ประเทศ <p>การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนท้องถิ่น - จังหวัด - ประเทศ <p>รางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคณะฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พ่อนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - ยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม - แข่งขันระดับชุมชน จังหวัด ประเทศ <p>๕. การเป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>การเพิ่มจำนวนนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนะนำการศึกษาต่อ - คณะวิทยส์ัญจร - โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ - โครงการผลิตหลักสูตรใหม่และปรับหลักสูตรเดิมให้ตรงกับความต้องการ <p>ของตลาดแรงงาน</p> <p>สร้างเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบของคณะฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำองค์ความรู้ของคณะฯ ไปพัฒนาชุมชน <p>สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและเป็นสถานที่ฝึก <p>ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา</p> <p>หาทุนบ่มเพาะนักศึกษาเรียนดี</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีทุนเพชรดงตั้งไต้ัน - จัดให้มีทุนเพชรวิทยาศาสตร์ 	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๖. การลดรายจ่าย จัดหารายได้ และการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>Green Faculty</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มพื้นที่สีเขียวในคณะฯ - ปรับภูมิทัศน์รอบอาคารเรียน - ลดการใช้แก้วพลาสติก <p>ลดค่าใช้จ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paperless office - ลดการใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ <p>จัดหารายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ - หลักสูตรระยะสั้น - เพิ่มรายได้จากวัสดุฝึกนักศึกษา <p>จัดตั้งศูนย์การศึกษา วิจัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์ดูแลสุขภาพตามช่วงวัย - พื้นที่อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและคืนสัตว์สู่ป่า ตามแนวพระราชดำริ <p>๗. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น</p> <p>แผนพัฒนาคณะฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนยุทธศาสตร์ - แผนปฏิบัติราชการ - แผนบริหารความเสี่ยง - แผนพัฒนานักศึกษา - แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม <p>ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บ มคอ. ๓ และ มคอ. ๕ - อาจารย์ที่ปรึกษา - การติดตามงานวิจัย <p>การแลกเปลี่ยนอาจารย์ หรือนักวิชาการ หรือนักศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านวิชาการ - ด้านการวิจัย - ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ <p>สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชุมชน/ท้องถิ่น - สถาบันการศึกษา - สถานประกอบการ <p>มติที่ประชุม: รับทราบ</p>	
๒	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</p> <p>๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p>	<p>มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย</p>

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ										
๓	<p>เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>๓.๑ การดำเนินการตามมติที่ประชุม ๓.๑.๑ คำสั่งที่ ๐๑๗/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการเพิ่มเติม</p> <p>๓.๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานสังกัดหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๓.๑.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานสังกัดหน่วยงานวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ : ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการและเห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดังนี้</p> <p>๑) แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการเพิ่มเติม ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒) ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานสังกัดหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม อยู่ระหว่างเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามออกประกาศ</p> <p>๓) ออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานสังกัดหน่วยงานวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม อยู่ระหว่างเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามออกประกาศ</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบการดำเนินการ</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร										
๔	<p>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ พิจารณานุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑</p>	<p>มติที่ประชุม : อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (การเปลี่ยนค่าระดับคะแนน ม.ส. (I)) จำนวน ๑๗ ราย ดังนี้</p> <p>๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๑๑ ราย ได้แก่</p> <table border="0" data-bbox="598 1220 1332 1422"> <tr> <td>หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์</td> <td>จำนวน ๓ ราย</td> </tr> <tr> <td>สาขาวิชาพีชศาสตร์</td> <td>จำนวน ๖ ราย</td> </tr> <tr> <td>สาขาวิชาสัตวศาสตร์</td> <td>จำนวน ๑ ราย</td> </tr> <tr> <td>สาขาวิชาประมง</td> <td>จำนวน ๑ ราย</td> </tr> </table> <p>มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา คือวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p> <p>๒. ระดับปริญญาตรี จำนวน ๖ ราย ได้แก่</p> <table border="0" data-bbox="598 1579 1332 1624"> <tr> <td>หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพีชศาสตร์</td> <td>จำนวน ๖ ราย</td> </tr> </table> <p>มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา คือวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p> <p>หมายเหตุ : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามเอกสารประกอบบวาระการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๑</p>	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์	จำนวน ๓ ราย	สาขาวิชาพีชศาสตร์	จำนวน ๖ ราย	สาขาวิชาสัตวศาสตร์	จำนวน ๑ ราย	สาขาวิชาประมง	จำนวน ๑ ราย	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพีชศาสตร์	จำนวน ๖ ราย	ฝ่ายวิชาการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์	จำนวน ๓ ราย												
สาขาวิชาพีชศาสตร์	จำนวน ๖ ราย												
สาขาวิชาสัตวศาสตร์	จำนวน ๑ ราย												
สาขาวิชาประมง	จำนวน ๑ ราย												
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพีชศาสตร์	จำนวน ๖ ราย												
	๔.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	<p>มติที่ประชุม: แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย</p> <table border="0" data-bbox="598 1915 1332 2094"> <tr> <td>๑. นายวินัย วิทยานุกูล (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</td> <td>ประธาน</td> </tr> <tr> <td>๒. ศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราวิวัฒน์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</td> <td>กรรมการ</td> </tr> </table>	๑. นายวินัย วิทยานุกูล (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)	ประธาน	๒. ศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราวิวัฒน์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)	กรรมการ	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร						
๑. นายวินัย วิทยานุกูล (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)	ประธาน												
๒. ศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราวิวัฒน์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)	กรรมการ												

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		๓. อธิการบดี ๔. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี (ผู้แทนคณบดี) ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กীরวิชญ์ เพชรจุล (ผู้แทนคณบดี) ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชชัย เจริญไวยเจตน (รองอธิการบดี)	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการ
	๔.๓ พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลการ ดำเนินการต่อสัตว์เพื่อนงานทาง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	มติที่ประชุม: แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่อนงาน ทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ ๒. นายสัตวแพทย์สุทิน กาญจนรัช กรรมการ ๓. สัตวแพทย์หญิงวิลาสินี ศรีแสนรงค์ กรรมการ ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร กันธาพรหม กรรมการ ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กীরวิชญ์ เพชรจุล กรรมการ ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ กัญญาคำ กรรมการ ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา เรืองสุวรรณ กรรมการ ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ เมืองแสน กรรมการ ๙. รองศาสตราจารย์ประสงค์ สีหานาม กรรมการ ๑๐. นายคมฤทธิ แก้วกาหลง กรรมการ ๑๑. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร
	๔.๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะ กรรมการบริหารจริยธรรมวิจัยใน มนุษย์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	- ถอนวาระ -	
	๔.๕ พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.	มติที่ประชุม: เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. โดยให้แก้ไขตามข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะของที่ประชุม	คณะกรรมการ กลั่นกรองด้าน กฎหมายฯ
	๔.๖ พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับ การลงเวลาการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พนักงานใน สถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	มติที่ประชุม: เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการปฏิบัติ เกี่ยวกับการลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงาน ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. โดยให้แก้ไขตาม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม	คณะกรรมการ กลั่นกรองด้าน กฎหมายฯ
	๔.๗ พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เรื่องกำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบความรู้ ภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ฉบับที่ ๒ พ.ศ.	มติที่ประชุม: เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ฉบับที่ ๒ พ.ศ.	ฝ่ายบริหาร

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๕	เรื่องอื่น ๆ	- ไม่มี -	